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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2567 (สัญจร) 
วันพุธท่ี 24 มกราคม 2567  เวลา 13.00 น.-16.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกยีบ อ.ท่าตะเกยีบ จ.ฉะเชิงเทรา   

ผู้ร่วมประชุม 
1.นายก าพล  สิริรัตนนนท ์ รองผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
2.นางสาววิภารัตน์ ศรีม่วง  สรรพกรพื้นท่ีฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
3.นายวรนฐั ติรประเสริฐสิน พฒันาการจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
4.นายสมคิด  ศรีปราชญ ์ ศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
5.นายกรจกัร  ชูทิพย ์ ธนารักษพ์ื้นท่ีฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
6..น.ส.สุภสัสร  รังสินธุ์  (แทน) นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
7.นายวราห์  เขินประติยทุธ (แทน)หัวหนา้ส านกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
8.วา่ท่ีร้อยตรีลิขิต  ดิษฐพงษ ์(แทน) ทอ้งถ่ินจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
9.น.ส.มยรีุ  บุญหลงั  (แทน) พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
10.นายไชยา  นพโสภณ (แทน) นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
11.นายวิวฒัน์  เดวิเลาะ (แทน) ประกนัสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
12.นางเยาวรัตน์  ทิพสุวรรณ์  (แทน) เกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา    ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
13.นางสาววรรณดี  ช านาญไพร (แทน) ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
14.นายกฤษณะ  เกาะแกว้  (แทน) ปศุสัตวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
15.นายจิรวฒัน์  ไชยพุทธ  (แทน) สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
16.นายพงพนัธ์  ยงัพลขนัธ์ (แทน) คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
17.นายภาคภูมิ  ศรีกระจิบ (แทน) ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม จ.ฉช. ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
18.นางสาวอินทุอร  ยมหา (แทน) ประธานสภาเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
19.นายชิษณุธร  พนัธวารี  (แทน) ผูจ้ดัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
20.ดร.วฒันา  รัตนวงศ ์       ประธานกิตติมศกัด์ิ 
21.ดร.พวงทอง  วรรณีเวชศิลป์        ท่ีปรึกษา 

 22.ดร.จิตรกร เผด็จศึก        ประธาน  
 23.นางอาภรณ์  วชัระ       รองประธาน 

24.นายวสันต ์ ศิรินภารัตน์      รองประธาน 
25.นายยทุธนา มาตเจือ       รองประธาน 
26.นางสาวอภินนัทภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร     รองประธาน 
27.นางสาวปคุณา  บุญก่อเก้ือ      รองประธาน 
28.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม       เลขาธิการ 
29.นายประสิทธ์ิ  ลาภพิทกัษม์งคล     กรรมการ 
30.นายธนเดช    จดัพิทยานุภาพ      กรรมการ 
31.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์      กรรมการ 
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32.นางสุนีย ์ แกว้เมืองเพชร      กรรมการ 
33.นายอาทร เสริมศกัด์ิศศิธร      ประธาน YEC /กรรมการ 
34.นายทรงภพ  ยงศิริ       สมาชิก 
35.นายทนงศกัด์ิ  ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู      สมาชิก 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายอ านวย  เกษตรสินธุ์นุกูล      นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
 2.วา่ท่ีร้อยเอกวชัระ  โฉมอินทร์    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน 

3.  พ.ต.อ.ชยัวฒัน์  โลหะเวช        ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ 
4.นายณฐัพฒัน์  ธรรมทินนา      เลขานายก อบต.คลองตะเกรา   
5.นางสาวอณสัภกัษ ์ ทรัพยสิ์ริคุณ      รองประธานสมาพนัธ์ SME ฉะเชิงเทรา  
6.นายกนัฑอ์เนก  วงนบัภา         SME ฉะเชิงเทรา 
7.นายวิทยา  วงษน์อ้ม       ส อบต.ท่าตะเกียบ 
8.นางโชติกา  สุรนาส       ส อบต.ท่าตะเกียบ 
9.นายสมพร  เพง็พินิจ       ผูใ้หญ่ ม.6 ต าบลท่าตะเกียบ 
10.นายนิกร     พิมพป์ระสาน      ผูใ้หญ่ ม.9 ต าบลท่าตะเกียบ 
11.นายอภิชาต  คงถอด       ปลดัอ าเภอ 
12.นายถิรวุฒิ  เขม็มลฑา       ผูช่้วยผูใ้หม่ ม.13 
13.นายเนตร  ยนิดี       พฒันาการอ าเภอท่าตะเกียบ

 14นายพล   ผกามาศ       เลขานายก อบต.ท่าตะเกียบ
 15.นายธง  พรารัมย ์       ผูใ้หญ่บา้น ม.1 ท่าตะเกียบ
 16.นายอรรถวุฒิ สุรินทร์     นกัวิเคราะห์นโยบาย สนง.จ.ฉะเชิงเทรา  

17.นางสาวสมิจต  สาธุชาต ์      ก านนัต าบลท่าตะเกียบ 
18.นายปัญญา  วาจาดี       ผูใ้หญ่บา้นต าบลท่าตะเกียบ 
19.นายอเนก  มหานิยม        ส อบต.ท่าตะเกียบ 
20.นายวนัชนะ  หร่ายเจริญ     ผูช่้วยหวัหนา้ สนง.ป้องกนัสาธารณภยั จ.ฉะเชิงเทรา 
21.นายวิชชกร  บุญถนอม      นกัวิชาการป่าไมป้ฏิบติัการ 
22.นายภูชนะ  ชารายบั         ผูใ้หญ่ต าบลท่าตะเกียบ 
23.นายประพนัธ์  กลา้หาญ       หมวดการทางพนมสารคาม 
24.นายศิริพร  พิริยานุวตัร         เจา้พนกังานธุรการช านาญการ 
25.นายวีรพงศ ์ โคระวตัร        หวัหนา้เขาอ่างฤาไน 
26.นายชญาน์ทตั  สิทธิวิชชาพร      (ผูแ้ทน)โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา  
27.นายศุภวิชญ ์ คะวิลยั       หวัหนา้งานส่งน ้า สบ.3 คป ฉะเชิงเทรา 
28.นายสมศกัด์ิ  พรมพิบาล        ประธานสภา อบต.ท่าตะเกียบ 
29.นางสาวณฐัชยา  นอ้ยสุวรรณ      เจา้หนา้ท่ีส านกังานพานิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 
30.นายภานุพงศ ์ ธนะกิจ       ผูแ้ทนพานิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 
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31.นายชยันาท  บวัแยม้         ส อบต. ม.4 บา้นท่ากลอย 
32.นายผล  แสงกลา้         ส อบต. ม.8 บา้นหนองปลาซิว 
33.นายนรินทร์  นฤทยั         แปลงใหญ่ปลากะพงขาว 
34.นางสาวสุชานนัท ์ จอนสุก        นกัวิชาการพฒันาชุมชน 
35.นายนพรัตน์  ตนัติวงศ ์       ผูใ้หญ่บา้น ม.11 ท่าตะเกียบ 
36.นายบรรเจิด  สารุชาติ       ผูใ้หญ่ ม.8 ต าบลท่าตะเกียบ 
37.นายประทีบ  เขม็ชลิต       ผูช่้วยผูใ้หญ่ต าบลท่าตะเกียบ 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 กจิกรรมร่วมกบัภาคอ่ืน 

23 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อก าหนดและจดัท าแผนการด าเนินงานในปีบริหาร 2567-2568 ณ หอ้งประชุมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. หอการคา้จงัหวัดฉะเชิงเทรา จดัประชุมเตรียมจดังานหอการคา้แฟร์ และ
มหกรรมของดีเมืองแปดร้ิว และโครงการถนนคนเดิน ร่วมกบัหน่วยงานส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
และส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมระดมความคิดเห็นในการจดัท าผงั
เมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อใหส้ามารถพฒันาพื้นท่ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะท างานการจดักิจกรรมแข่งขนัแรลล่ีเพื่อการท่องเท่ียว  “ไทย
เท่ียวไทย บุกป่า ฝ่าทะเล” เส้นทางฉะเชิงเทรา-ตราด ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา , ประธาน
หอการคา้กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 และรองประธานสภาวฒันธรรมไทย -จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ ไดร่้วม
ให้การตอ้นรับ นายหาน จ้ือเฉียง เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาส
เดินทางเขา้เยี่ยมเยือนสภาวฒันธรรมไทย-จีน เพื่อร่วมหารือดา้นการคา้การลงทุนระหว่างประเทศไทย และประเทศ
จีน โดยมี นายพินิจ จารุสมบติั อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภาวฒันธรรมไทย -จีน และคณะ ให้การ
ตอ้นรับ ซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ในทางการคา้ การลงทุน ระหวา่งประเทศไทย และประเทศจีน เป็นอยา่งมาก 

1 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 13.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมเพื่อก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

7 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 15.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมร่วมกับอาจารยจ์ากมหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย เร่ืองการแปลงรถไฟฟ้า ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 กุมภาพนัธ์  2567 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะท างานการจดักิจกรรมแข่งขนัแรลล่ีเพื่อการท่องเท่ียว “ไทย
เท่ียวไทย บุกป่า ฝ่าทะเล” เส้นทางฉะเชิงเทรา-ตราด ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 13:00-15:00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้
ไทย คร้ังท่ี 11/2566 ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ ชั้น15 อาคาร24 มหาวิทยาลยัหอการไทย 

20 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 10.00 น.ประชุมคณะท างานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมจดัประชุมใหญ่
สามญัสมาชิก ประจ าปี 2567 ณ หอ้งประชุมส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 
25 มกราคม 2567 เวลา 8:00-15:00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประชุมสัมมนาเร่ือง 

"ประกาศฯ EIA และ EHIA ฉบบัใหม่มีอะไรเปล่ียนแปลง" ผา่นทางระบบ facebook live สผ. 
25 มกราคม 2567 เวลา 9:30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน และ นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมลง

พื้นท่ีส ารวจปัญหาและแนวทางการแกไ้ข ตามท่ีไดป้ระชุมคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (อจร.) ก าหนด
ตรวจพื้นท่ี ณ จุดนดัพบ มุขหลงั ชั้น1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 มกราคม 2567 13:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ) จงัหวดัฉะเชิงเทราคร้ังท่ี 1/2567 ณ หอ้งประชุมมรุพงษสิ์ริพฒัน์ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 มกราคม 2567 เวลา 13:00-15:30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีและลงนามเป็นพยานความ
ร่วมมือการมอบทุนการศึกษาระหว่างบริษทัโปรเกส พาร์ท แอนด์ ได จ ากดั กบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์       
ณ หอ้งประชุมเจา้เสวย ชั้น4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

30 มกราคม 2567 เวลา 9:30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะท างานพฒันาพื้นท่ีบริเวณรอบ
วดัโสธรวรารามวรวิหารคร้ังท่ี 1/2567 ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารชั้น 1  ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขา้ร่วม
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดและปรับปรุงเง่ือนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางดว้ยรถ
ท่ีใชใ้นการขนส่งสัตว ์หรือส่ิงของประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2567 ณ หอ้งประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชั้น 2 
ส านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 มกราคม 2567 เวลา 10:00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมและติดตามการด าเนิน
โครงการ ซ่อม เสริม สร้าง บา้นท่ีปลอดภยัส าหรับเด็ก ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบางคลา้ ต าบลบางคลา้ อ าเภอ
บางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมป ระชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (กรอ.กลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออก 1) คร้ังท่ี 2/2567 ณ หอ้งประชุมเจา้เสวย ชั้น 4 มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

31 มกราคม 2567 เวลา 13:30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขปัญหา
เกษตรกรอนัเน่ืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2567 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ 
ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 มกราคม 2567 เวลา 08:30-15:30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเปิดงานวนัคนพิการสากล
ประจ าปี 2566 ณ วิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น.ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน เข้าร่วมการปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจง
โครงการ INTECRATED SMART Castronomy DESIGN เพิ่ มโอกาสสร้างอาชีพ  สู่การเป็นกลุ่มผู ้เช่ียวชาญ 
(SPECIALIZATION) ด้านการออกแบบนวัฒนธรรมการมุ่งสู่การเป็น Soft Power จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้อง
การะเกด มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

1 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 09:30-12:00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์
และพฒันาเมืองเก่าฉะเชิงเทราคร้ังท่ี 1/2567 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 13:30 - 16:30 น. นายสมพงษ ์น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ชุมชน สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด
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กระทรวงยุติธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทราปีงบประมาณ 2560 คร้ังท่ี 1/2567 ณ ห้องประชุมพุทธโสธรชั้น 2  ส านักงาน
สาธารณสุข จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 16.00 น. นางอาภรณ์ วชัระ รองประธาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต ์เจริญจิตภาวนา
เฉลิมพระเกียรติมหามงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั และพระบรมวงศานุวงศท์ุกพระองค ์เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ หอพระไตรปิฏก พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร 

2 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 14:30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้ฯ ร่วมงานการ
จดังาน Coffee Fest "8 Riew Feel แฟ Coffee & Friends" ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา ต าบลหน้าเมือง 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 08:30 น. นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร รองประธาน, นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม 
เลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติและวางพวงมาละเน่ืองในวนัทหารผ่านศึกประจ าปี 2567 ณ พื้นท่ีค่ายนวมินทราชินี อ าเภอ
เมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

6 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 13:00-16:30  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรมสัมมนา "ผลกระทบการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ EEC ต่ออนาคตเศรษฐกิจไทย" และร่วมรับฟังเสวนาภายใต้หัวข้อ "ทิศทางการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ EEC กบัอนาคตเศรษฐกิจไทย" ดว้ยรูปแบบ HYBRID โดยสถานท่ี ONSITE  ณ โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป 
ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (ติดถนนพระราม 9) (Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok) และในรูปแบบ ONLINE ผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (ระบบ Zoom meeting) 

7 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 13:30-17:00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น
คร้ังท่ี 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังในระบบกลุ่มหาด
หลกัทะเลอ่าวไทยตอนบน (T3) ณ ศาลาการเปรียญ วดัไตรสรณาคม ขา้งท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสอง
คลอง ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 13.30 น.  ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้ า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 ณ หอ้งมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

8 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 8.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมแผนการตรวจการพิจารณาคดัเลือก
หมู่บา้นเขม้แขง็ตามแนวทาง "แผน่ดินธรรม แผน่ดินทอง" (หมู่บา้นอยูเ่ยน็) ประจ าปี 2567  

เวลา 9.30 น. บา้นตน้กระบก หมู่ 5 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
เวลา 10.30 น. บา้นไผก่ลึง หมู่ 2 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 
8 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 9.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

ส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2567 ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจาร
ยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

8 กุ ม ภ าพัน ธ์  2567 เวล า  16:00 น . น ายจอมพ งษ์  ชู ทับ ทิ ม  เล ข า ธิ ก าร ร่วมพิ ธี เปิ ด ง าน  NFEX 
(NAKHONPATHOM FOOD SAFETY CITY EXPO) "นครปฐมเมืองอาหารปลอดภยั ศูนยก์ลางน าครัวไทย สู่ครัว
โลก" ณ บริเวณองคพ์ระปฐมเจดีย ์อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

8 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 16.39 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต ์เจริญจิตตภาวนา 
เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชยัมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และพระบรมวงศานุวงศท์ุกพระองค ์เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ หอพระไตรปิฎก พระอุโบสถวดัโสธรวราราม 
วรวิหาร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
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9 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 13.00 น.ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ดร.นาฎฤดี จิตรังสรรค ์รองประธาน เขา้พบ 
นายชลธี ยงัตรง ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อรายงานและหารือการด าเนินการทุนการศึกษาส่งเสริมศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาตรี ณ วิทยาลยั Hefer และมหาวิทยาลยั Anhui ประเทศจีน 

9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ น าศรีเจริญสุข กรรมการประชุมคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) คร้ังท่ี 1 / 2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ 
(นอ้ยอาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 8.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเขา้พบทูตอินโดนีเซีย เพื่อหารือดา้น
การคา้การลงทุน ณ หอ้งรับรอง ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน, นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ และ
คณะท างาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนอนุรักษ์ช้างป่าพิทกัษ์ประชาชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุม
อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 8.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมแผนการตรวจการพิจารณาคดัเลือก
หมู่บา้นเขม้แข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บา้นอยู่เยน็) ประจ าปี 2567 ณ อ าเภอพนมสารคาม 
และอ าเภอสนามชยัเขต 

เวลา 8.30 น. บา้นคลองมะหาด หมู่ 14 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
เวลา 10.30 น. บา้นทุ่งววั หมู่ 13 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
เวลา 13.30 น. บา้นท่าอิฐ หมู่ 2 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
เวลา 15.00 น. บา้นคลองหลวง หมู่ 9 ต.ดอนเกาะกา อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 
13 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 9.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินหมู่บา้น

ตน้แบบโครงการ 9;10 ปฏิบติับูชา "สืบสาน รักษา ต่อยอด" เพื่อพฒันาชุมชน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 คร้ัง
ท่ี 1 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 8.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมแผนการตรวจการพิจารณาคดัเลือก
หมู่บา้นเขม้แข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บา้นอยู่เยน็) ประจ าปี 2567 ณ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
และอ าเภอบางน ้าเปร้ียว 

14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร รองประธาน ร่วมประชุม
คณะกรรมการผลกัดนัการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อตา้นทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2567 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00-18.00 น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมมหกรรมรวมพลคน
ฉะเชิงเทรา รักษสุ์ขภาพ และกา้วทา้ใจ คนไทยแข็งแรง พิชิต 100 วนั 100 แตม้สุขภาพ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติฯ (หนา้วดัโสธรวรารามวรวิหาร) จ.ฉะเชิงเทรา 

15 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 10.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา หารือร่วมกบัส านักงานบา้นพกัเด็กจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ในเร่ืองบา้นท่ีปลอดภยัส าหรับเด็ก ณ หอ้งประชุมส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 13:30 นายพงษศ์กัด์ิ เสริมศกัด์ิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะท างานจดัท า
และขบัเคล่ือนแผนพฒันาก าลงัคนจงัหวดัฉะเชิงเทราคร้ังท่ี 1/2567 ณ ห้องประชุมพญาศรีสุนทรโวหาร (น้อยอาจาร
ยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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16 กุมภาพนัธ์ 2567 07:00-09:00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วม
ประชุมสภากาแฟประจ าปีงบประมาณ 2567 คร้ังท่ี 4 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ โครงการชลประทาน
ฉะเชิงเทรา ต าบลบา้นโพธ์ิ อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุม ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวดั และ
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์
ศิริพฒัน์ ชั้น 4 ศากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 13.30 น. - 15.30 น. นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร รองประธาน ร่วมการ
ประชุมคณะท างานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจงัหวดั จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 ณ ห้อง
ประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

19 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน เขา้ร่วมประชุมแนวทางการใชพ้ื้นท่ีสนามยิง
ปืนค่ายศรีโสธร ณ หอ้งประชุม กอ.รมน.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 13.30 น.-17.00 น.นายโชติอนนัต ์ป่ินถานนัต ์รองประธาน เขา้ร่วมสัมมนาวิชาการ
ประจ าปีมูลนิธิเสนาะ อุนากูล เร่ือง สถานการณ์ภาคตะวนัออก พ.ศ.2567 ในหัวขอ้ “ระบบนิเวศของภาคตะวนัออก 
และแบบบริหารจดัการน ้า” ณ หอ้งประชุมธ ารงบวัศรี มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี 

20 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 13.30 -16.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมหารือแนวทางการขบัเคล่ือน
การด าเนินงาน Net Zero ณ หอ้งประชุมเจา้เสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

21 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 9:00 - 16.00 น. นายโชติอนันต์  ปินถานันท์ รองประธานร่วมประชุมรับฟังความ
ตอ้งการหลกัสูตรพฒันาศกัยภาพ SME ในพื้นท่ีและรับฟังความคิดเห็นต่อหนา้หลกัสูตรท่ีจะน าไปใชจ้ดัอบรมให้แก่
ผูป้ระกอบการ SMEs Startup และวิสาหกิจณหอ้งประชุมเทาทอง 2 ศูนยบ์ริการโรงแรมมหาวิทยาลยับูรพา 

21 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการพฒันาฟ้ืนฟูและ
แก้ไขปัญหาแหล่งน ้ าของจงัหวดัฉะเชิงเทราคร้ังท่ี 1/2567 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 10:00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพฒันา 
SME ตามแนวประชารัฐประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2567 ณ หอ้งประชุมส านกัอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

กจิกรรมร่วมกบัภาคอ่ืนๆ 
15 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 9.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานตรุษจีนประจ าปี 2567 ของศาลเจา้พ่อ

หลกัเมืองฉะเชิงเทรา ณ ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ฉะเชิงเทรา 
15 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 13.00-19.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีมอบวีลแชร์ พร้อมทั้งประชุม

ใหญ่สามญัประจ าปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา วาระปี 2567-2569 
และฟังบรรยายพิเศษ เร่ือง “ทิศทางยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมภาคตะวนัออกและการขบัเคล่ือน EEC” ณ ห้องชลธี 1 
โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนดโ์ฮเทล อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 09.00 น.-12.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมบริจาคโลหิต 9 แสนซี
ซี 90 ปี หอการคา้ไทย ณ ลานเอนกประสงค ์หา้งสรรพสินคา้โรบินสันฉะเชิงเทรา 
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16 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 19.30 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อ
เฉลียว สุขโภชน์ บิดา คุณวฒันา สุขโภชน์ สมาชิกหอการคา้ ณ ศาลาปัญญาสารธรรม วดัพงษาราม ต าบลเกาะขนุน 
อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 09.00 น.ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน เข้าร่วมงานวนัประเมินนักเรียนรางวลั
พระราชทานรอบระดบัประเทศ ณ โรงเรียนสุจิปุริ อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

22 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 9.30 น.ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติการออกรางวลัสลากกาชาดการ
กุศลจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 ณ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานและคณะท างาน  ร่วมประชุม
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2567 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 
ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์
อ  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2567 ณ หอ้งประชุมมรุ
พงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก
สมาคมการคา้ธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2566 ณ หอ้งประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 15.00 น.ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขปัญหา
เกษตรกรอั้นเน่ืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดบัจงัหวดั จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2567 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ 
ชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 15.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต ์เจริญจิตภาวนา 
เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชยัมงคล แก่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศท์ุกพระองค ์เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอง 28 กรกฎาคม 2567 และพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพดัยศ และผา้ไตร 
พระราชทานตั้งพระครูสัญญาบตัรผูช่้วยเจา้อาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก พระครูสุตวรกิจพิธาน และพิธีมอบตราตั้ง
ฐานานุกรม ณ หอพระไตรปิฎก พระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะท างานดา้นการตลาดระดบั
จงัหวดั ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ คร้ังท่ี 1/2567 ณ หอ้งประชุมนนทรี ชั้น 1 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

นายก าพล  สิริรัตนนนท์  (รองผูว้่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวเปิดประชุม เพื่อท่ีจะรับฟังปัญหาต่างๆ
ตลอดจนการการพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีส่วนราชการ ท าร่วมกบัหอการคา้ฯ ร่วมกบัทางเอกชนไดท้ าอะไรไปบา้ง
ทั้งในรอบเดือนท่ีผ่านมาในช่วงท่ีผ่านมาเพื่อให้ในพื้นท่ีไดรั้บรู้รับข่าวสาร ทราบว่าเราท าอะไรไปบา้งแลว้  เราจะท า
อะไรต่อไป อีกทั้งเร่ืองของอะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีในการท่ีจะขบัเคล่ือน ด าเนินการและแกไ้ขปัญหา ถือเป็นมิติใหม่ 
ท่ีทางหอการคา้คิดท่ีจะท าและร่วมผลกัดันระหว่างภารัฐและภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
ร่วมมือกนัและรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อช่วยกนัแกปั้ญหาใหก้บัชาวบา้นในพื้นท่ี ท่ีมีผลกระทบและเดือดร้อน 
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 นายอ านวย  เกษตรสินธ์ุนุกูล (นายอ าเภอท่าตะเกียบ) กล่าวว่า ขอบคุณรองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา และ
คณะหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีให้กรุณา มาประชุมสัญจรเพื่อรับฟังปัญหาในพื้นท่ีอ าเภอท่าตะเกียบ ตอนน้ีก็จะมี
ปัญหาเร่ืองภยัแลง้ และปัญหา เร่ืองชา้ง ท่ีออกมากิน ออกเยยีบ พืชผลทางการเกษตรเสียหาย และมาท าร้ายชาวบา้น 
 ดร.จิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวขอบพระคุณ รองผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา และนายอ าเภอท่าตะเกียบ  
การมาประชุมสัญจรในพื้นท่ีต่างๆ ของหอการคา้ เพื่อรับรู้รับทราบปัญหาของจงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีตอ้งการแกไ้ขในพื้นท่ี  
หอการคา้ฯเป็นองคก์รภาคเอกชน ท่ีเขา้มารับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อไปน าเสนอจงัหวดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้รับทราบ
และแกไ้ขปัญหา ให้ประชาชนท่ีมีผลกระทบ  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีวิสัยทศัน์ “ส่งเสริมการคา้ พฒันาเศรษฐกิจ 
สร้างคุณภาพชีวิต คือภารกิจของหอการคา้” ร่วมสมาชิกของเราก็ไดมี้การร่วมไมร่้วมมือกนับริจาคส่ิงของเคร่ืองใช้  ทาง
เราชาวจงัหวดัฉะเชิงเทราและเป็นประโยชน์กบัชาวทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา อยากช่วยเหลือ อยากท าอะไรให้เป็น
ประโยชน์กบัประชาชนในพื้นท่ีบา้ง เราเลยจดัมาประชุมตาม อ าเภอต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ของประชาชนในพื้นท่ี 
จะไดช่้วยกนัพฒันา ส่งเสริมจงัหวดัฉะเชิงเทราของเรา ใหไ้ปในทางท่ีดีขึ้นต่อไป   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
   นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า  ตามรายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 7/2566 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 21 ธนัวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 เทศบาล
ต าบลสนามชยัเขต อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา    

มติท่ีประชุม  รับรอง 
 

วาระที 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 
3.1 สรุปการจัดกจิกรรมวิ่งเพ่ือส่ิงแวดล้อม Zero Co2 Chachoengsao Run 2023 (คร้ังท่ี 2) 
นายยุทธนา มาตเจือ (รองประธาน) กล่าวว่า สรุปการจดักิจกรรมว่ิงเพื่อส่ิงแวดลอ้ม Zero Co2 Chachoengsao Run 

2023 (คร้ังท่ี 2)  เม่ือวนัท่ี 23-24 ธันวาคม 2566 ถือว่าประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 
1,700 คน จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีรายได ้เร่ืองท่ีพกั เร่ืองอาหาร เร่ืองการท่องเท่ียว การใชจ่้าย ในจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นจ านวน
มาก หอการคา้เราไม่ไดมี้ในส่วนพฒันาเศรษฐกิจอย่างเดียว  เราจะดูแลเร่ืองของสุขภาพของประชาชนด้วยเพราะฉะนั้น
กิจกรรมท่ีหอการคา้จดั จะมีการส่งเสริม เร่ืองสุขภาพไปดว้ย  กิจกรรมวิ่งเพ่ือส่ิงแวดล้อม Zero Co2 หอการคา้จะมีการจดั
ทุกปี ปี 2568  ประมาณวนัท่ี  21-22 ธันวาคม  โดยการหอการคา้ จะเชิญชวนประชาชนชาวจงัหวดัฉะเชิงเทราให้ออกก าลงั
กาย เพื่อมีสุขภาพท่ีดีทุกคน การมีสุขภาพท่ีดี เราก็จะมีแรงกายแรงใจในการท างานต่อยอดธุรกิจต่อไป    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

3.2 โครงการจัดตลาดชุมชนเมือง “เกษตรปลอดภัยสูง จังหวัดฉะเชิงเทรา” 
ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีโครงการท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกรท่ี

ผลิดสินคา้เกษตร โดยการจดัหาสถานท่ีจ าหน่ายแก่เกษตรกรไดน้ าผลผลิตมาจ าหน่ายให้แก่ประชาชน โดยเน้นให้
เกษตรกรผลิตผลทางการเกษตรท่ีปลอดภยั ไม่มีสารอนัตรายเจือปน น ามาจ าหน่ายให้แก่ประชาชน อีกทั้งเป็นการ
ช่วยเหลือด้านการตลาดแก่เกษตรกร ซ่ึงหอการค้าจังหวดัได้ตั้ งเป้าหมายท่ีจะพัฒนาพื้นท่ีบริเวณท่ีรกล้างของ
ส านกังานปฏิรูปท่ีดิน ถนนศรีโสธร เพื่อพฒันาเป็นแหล่งจ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยัสูง และบริเวณสนามยิงปืน
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ค่ายศรีโสธร ท่ีหอการคา้จงัหวดัและหน่วยงานต่างๆ ไดเ้ขา้ไปพฒันาพื้นท่ีไวแ้ลว้ ซ่ึงความคืบหนา้ในการด าเนินงาน
จะไดน้ ามารายงานใหท่ี้ประชุมรับทราบอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

3.3 การด าเนินโครงการทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน  
ดร.จิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่แนวทางการด าเนินโครงการทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อ  ณ ประเทศจีน บริษทั 

เอนด์เลส อีโค่ จ ากัด หอการค้าฯ ยินดีให้การสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน โดยจะเป็นผู ้
ประสานความร่วมมือกบักบัประเทศจีน โดยศูนยส่์งเสริมมิตรภาพ เศรษฐกิจการคา้และวฒันธรรมไทย- จีน (สมทจ.) ซ่ึงไดรั้บ
มอบหมายจากสถาบัน วิศวกรรมการผลิตชั้ นสู ง มหาวิทยาลัย HEFEI UNIVERSITY institute of advanced manufacturing 
engineering โดย เสนอโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ท่ีมีความรู้ภาษาจีน ระดบัมธัยมปลาย   สังกดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เพื่อเรียนสาขาท่ีเหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจของนกัเรียน ในระดบัปริญญาตรี โดยมีสาขาน าเสนอต่อไปน้ี  
1) การออกแบบเคร่ืองกลการผลิตและระบบอตัโนมติั  2) วิศวกรรม สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์3) วิศวกรรม การส่ือสาร     
4) วิศวกรรม การผลิตอจัฉริยะ  5) วิศวกรรม ยานยนต ์6) อ่ืนๆ เช่น : คอมพิวเตอร์การท่องเท่ียว ภาษาวฒันธรรม เป็นตน้ 

ท่ีมาและหลกัเกณฑ์การรับทุนโดยสรุปมีดังนี ้: 
Hefei University:  เป็นมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี กลุ่มแรกในประเทศจีน โดยมุ่ งเน้น การศึกษาด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ  มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็น " ฐานสาธิตความร่วมมือด้านการศึกษาจีน-
เยอรมนี " ซ่ึงเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลยัน าร่องกลุ่มแรกส าหรับ "โครงการฝึกอบรมผูมี้ความสามารถพิเศษระดบัอาจารย์
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้บริการความตอ้งการพิเศษของชาติ" ซ่ึงเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลยักลุ่มแรก จ านวน 61 แห่งท่ีด าเนินการ  " 
วิศวกรดีเด่น โครงการการศึกษาและการฝึกอบรม" และคณะวิชาและมหาวิทยาลยัระดับปริญญาตรี ท่ีเน้นระดับชาติท่ี
เช่ียวชาญ ประธานของคณะกรรมการ, ประธานของพนัธมิตร มหาวิทยาลยัระดับปริญญาตรีประยุกต์ในเขตสามเหล่ียม
ปากแม่น ้ าแยงซี, ประธานถาวรของมณฑลอานฮุยประยุกต์ Undergraduate University Alliance และหน่วยงานสถาปนา
มหาวิทยาลยัระดบัสูง ท่ีเนน้การใชง้านในทอ้งถ่ินในมณฑลอานฮุย  สาขาวิชาท่ีเปิดสอน: ตามความตอ้งการของโรงเรียน
ในประเทศไทย  สามารถสมคัรเรียนสาขาวิชาเอกศิลปศาสตร์: ภาษาจีน การจดัการการท่องเท่ียว การศึกษา บริหารธุรกิจ 
และสาขาวิชาอ่ืนๆ  นักเรียน ครูมัธยมต้น และผูป้กครองสามารถแนะน าวิชาเอกได้ และผูรั้บผิดชอบชาวจีนสามารถ
ประเมินและประสานงานได ้ การให้ทุนการศึกษา: ผูรั้บผิดชอบชาวจีนจะประสานงานการสมคัรทุนเพื่อรับทุนการศึกษา 
ประมาณ 120,000-150,000 บาท ต่อปี รวม 4 ปี ครอบคลุมค่าใชจ่้ายพื้นฐานของนกัเรียน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าท่ีพกั และค่าครอง
ชีพ  ระยะเวลาการแจกทุนการศึกษา: ประมาณเดือนมีนาคม 2567  หลงัจากสมคัรเสร็จแลว้ นกัศึกษาควรเตรียมตัว๋เคร่ืองบิน
มาเอง ค่าเล่าเรียนและค่าท่ีพกัส าหรับภาคการศึกษาแรก จะเรียกเก็บกบัทางมหาวิทยาลยัโดยผูรั้บผิดชอบชาวจีน จะจ่ายให้
หลงัจากแจกจ่ายทุนการศึกษา โดย ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์ ประธานคณะท างานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
และประเทศจีน โครงการทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน เดินทางไปมหาวิทยาลยั Hefei University มณฑลอานฮุย 
Anhui ประเทศจีน เพื่อเขา้พบผูบ้ริหารในการประสานความร่วมมือในการด าเนินโครงการทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อ ณ 
ประเทศจีน เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2567 โดยผมได้น าคณะท างาน หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั ศึกษาธิการจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา เขา้พบ นายชลธี ยงัตรง ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อแจง้การด าเนินโครงการส่งเสริมทุนการศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาตรี  ณ วิทยาลยั Hefei และมหาวิทยาลยั Anhui ประเทศจีน ให้กบันักเรียนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เม่ือวนัศุกร์ท่ี 9 
กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งรับรอง ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วาระที 4 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
4.1 การจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 2566  
นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า การจดัท าหนังสือรายงานประจ าปี 2566  เพื่อเผยแพร่ผลการ

ด าเนินกิจกรรมในด้านต่างๆตลอดระยะเวลาในปีท่ีผ่านมาให้บุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบ พร้อมทั้งขอ้มูลต่างๆท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่นด้านเศรษฐกิจ การคา้การลงทุน สังคม และการท่องเท่ียว การจัดท าหนังสือ เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนทัว่ไป จดัท าหนังสือจ านวน 1,000 เล่ม เพื่อประชาสัมพนัธ์
ไปยงับุคคลและหน่วยงานต่างๆอย่างทัว่ถึง ในหนงัสือจะมีบทสัมภาษณ์พิเศษ มีบทความท่ีเป็นประโยชน์กบัสมาชิก
หอการค้าฯ และความร่วมมือ ขอรับการสนับสนุนในการลงโฆษณาประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ บริษทั ห้างร้าน และ
ผลิตภณัฑข์องสมาชิกหอการคา้ฯ เพื่อลงในการ จดัท าหนงัสือรายงานประจ าปี 2566 เพื่อให้การจดัท าหนงัสือด าเนิน
ไปไดต้ามวตัถุประสงค ์ขอมติแต่งตั้ง นายมนัส ตัน๊งาม รองประธาน เป็นประธานคณะท างานจดัท าหนังสือรายงาน
ประจ าปีของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2566 

มติท่ีประชุม  รับรอง แต่งตั้ ง นายมนัส ตั๊นงาม รองประธาน เป็นประธานคณะท างานจัดท าหนังสือ
รายงานประจ าปีของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี 2566 

 

4.2 การจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจ าปี 2567 
นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมใหญ่สามัญสมาชิก 

ประจ าปี 2567  ท่ีผา่นมาจะตอ้งมีการจดัประชุมภายในเดือนมีนาคม 2567 รูปแบบการประชุม จะมีการเชิญวิทยากรมา
บรรยายพิเศษ ในหัวขอ้ท่ีเป็นประโยชน์ สมาชิกหอการคา้และมีการสังสรรครับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอมติแต่งตั้งให ้นางสาวปาลาวดี เน่ืองจ านงค ์
รองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นประธานคณะท างานการจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการคา้จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ แต่งตั้งให้ นางสาวปาลาวดี เน่ืองจ านงค ์รองประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เป็นประธานคณะท างานการจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 

4.3 การจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์ช้างป่า พทัิกษ์ประชาชน 
ดร.จิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นหน่ึงในจงัหวดัท่ีไดรั้บผลกระทบจากชา้งป่า

ท่ีออกมาหากินและอยู่อาศยันอกเขตป่าอนุรักษม์าอยา่งยาวนาน และนบัวนัจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น มีพื้นท่ีเส่ียง
ภัยช้างป่าจ านวน 4 อ าเภอ 10 ต าบล 134 หมู่บ้าน พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายมากกว่า 200 ไร่ต่อปี 
ประชาชนและเจา้หน้าท่ี ไดรั้บบาดเจ็บเฉล่ีย 7 คนต่อปี และเสียชีวิตเฉล่ีย 4.33 คนต่อปี ไม่มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน ขณะเดียวกันก็มีช้างป่าตายอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์เฉล่ีย 4.17 ตัวต่อปีด้วย การอนุรักษ์ช้างป่าบาง
กิจกรรมไม่มีงบประมาณเพียงพอ การช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ด้รับผลกระทบจากช้างป่ายงัไม่เป็นธรรม ดังนั้นเพื่อ
อนุรักษ์ช้างป่า และบรรเทาความเดือดร้อนจากความเสียหายและการสูญเสียท่ีเกิดขึ้นให้แก่ประชาชน จึงได้มีการ
จดัตั้งกองทุนอนุรักษช์า้งป่า พิทกัษป์ระชาชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขึ้นมาโดยมีวตัถุประสงค ์

- เพื่อสนบัสนุนการอนุรักษช์า้งป่า การบริหารจดัการเก่ียวกบัชา้งป่า เช่น การปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้า แหล่งอาหาร 
โป่งเทียม ส าหรับช้างป่า การสร้างส่ิงกีดขวางช้างป่า การสร้างพื้นท่ีควบคุมช้างป่า การควบคุมประชากรช้างป่า การ
ช่วยเหลือรักษาชา้งป่าท่ีป่วยหรือไดรั้บบาดเจ็บ การเคล่ือนยา้ยช้างป่าท่ีมีพฤติกรรมดุร้าย การติดตามเฝ้าระวงัและผลกัดนั
ชา้งป่า การพฒันาและใชเ้ทคโนโลยใีนการเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัชา้งป่า และการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัชา้งป่า เป็นตน้ 
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- เพื่อคุม้ครอง ช่วยเหลือเยียวยา ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากช้างป่า ทั้งการเสียชีวิต การไดรั้บบาดเจ็บ พืชผลทาง
การเกษตร ท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ หรือทรัพยสิ์นใดๆ ไดรั้บความเสียหายจากชา้งป่า 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมจดัผา้ป่าสามคัคี เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองช้างป่า 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา อย่างย ัง่ยืน ในวนัเสาร์ท่ี 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ วดัโสธรวราวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ขอเชิญผูมี้จิตศรัทธาร่วมเป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าสามคัคี เพื่อช่วยเหลือผูมี้ผลกระทบจากชา้งป่า 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับหลกัการด าเนินการจดัตั้งกองทุนอนุรักษช์า้งป่า พิทกัษป์ระชาชน 
 

4.4 การจัดงานแสดงสินค้าของดีเมืองแปดร้ิว และการจัดกจิกรรมถนนคนเดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ดร.จิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ดว้ยในปัจจุบนัพบวา่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา

ประสบปัญหาไม่มีสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน สินค้าต่างๆ ท่ีผลิตในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผูป้ระกอบการยงัขาดความรู้ในการท าการตลาด ไม่มีตลาดรองรับการจ าหน่ายผลิตผล ภาคเอกชนจึงมีความประสงค์ให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัให้มีพื้นท่ีจ าหน่ายสินคา้แก่ผูป้ระกอบการสินคา้ต่างๆ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้ตลาดในการ
จ าหน่ายสินคา้ ท่ีมีความพร้อมทั้งท าเลท่ีตั้ง การบริหารจดัการตลาด การประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ย่างทัว่ถึง 
รวมถึงการจดัให้มี “ถนนคนเดิน” หรือ Walking Street เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ช่วยก่อให้เกิเดประโยชน์
ให้กบัชุมชน ทั้งในแง่ของสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และสามารถส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดัฉะเชิงเทราไดอ้ย่าง
ย ัง่ยืน โดยไดน้ าเร่ืองดงักล่าวเสนอเขา้สู่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั เพื่อน าสู่การประชุม คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไ้ขปัญหาและพฒันาเศรษฐกิจ จงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา) ซ่ึงทีประชุมไดมี้มติ
เห็นชอบให้เสนอค าสั่งแต่งตั้ งคณะท างานการจัดงานแสดงสินค้าของดีเมืองแปดร้ิว และการจดักิจกรรมถนนคนเดิน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อเสนอผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา พิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป  

มติท่ีประชุม  รับหลกัการ 
 

4.5 การจัดแรลลีเ่พ่ือการท่องเท่ียวหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่   หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ก าหนดจดักิจกรรมแรลล่ีเพื่อการ

ท่องเท่ียว “บุกป่า ฝ่าทะเล” เส้นทาง ฉะเชิงเทรา - ตราด ระหวา่งวนัเสาร์ท่ี 6 และ อาทิตยท่ี์ 7 เมษายน 2567 (พกัคืน
วนัเสาร์) ณ โรงแรมบา้นปูรีสอร์ท จ.ตราด สตาร์ท เวลา 8.00 น. ณ สนามหนา้ร้านหัวมงักรซีฟู๊ ดฉะเชิงเทรา  
เป้าหมาย 70 คนั เท่านั้น 

 • ค่าสมคัร ทีมทัว่ไป (2 ท่าน) 4,500 บาท (เส้ือยดื 2 ตวั / หอ้งพกั 1 คืน /เบอร์ติดรถ / อาหารค ่าซีฟู๊ ด / ชิงถว้ย
รางวลั 7 รางวลั / ลุน้รางวลัมากมาย  

 • ค่าสมคัร VIP (2 ท่าน) 10,000 บาท  (เส้ือยดืคอปก 2 ตวั / หอ้งพกัวิลล่าสูท 1 คืน / เบอร์ติดรถ (เลือกได)้ / 
อาหารค ่าซีฟู๊ ด / ชิงถว้ยรางวลัพิเศษ / ลุน้รางวลัใหญ่เฉพาะ VIP    

 *ผูติ้ดตามเพิ่มท่านละ 1,000 บาท*(เตียงเสริม) (ธีมงานเล้ียงเยน็คลัเลอร์ฟูล) 
มติท่ีประชุม  รับหลกัการจดักิจกรรม 
 

4.6 การจัดกจิกรรมการแข่งขันเดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
      นายทะนงศักดิ์ ทรัพย์เฟ่ืองฟู (กรรมการ) กล่าววา่ โครงการจดักิจกรรมการแข่งขนัเดิน ว่ิง มินิฮาลฟ์

มาราธอน ส่งเสริมการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นงบพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา หน่วยงานรับผิดชอบคือส านกังานการท่องเท่ียว
และกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงเดิมไดต้ั้งงบประมาณการจดังานไวท่ี้ 400,000 บาท แต่ไดมี้การตดังบประมาณการจดั
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ลงเหลือเพียงแสนเศษๆ เม่ือมาดูในเร่ือง TOR ก าหนด จึงไม่สามารถจดัในงบประมาณท่ีให้มาด าเนินการได ้ซ่ึงไดน้ า
เรียนใหท้่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา รับทราบแลว้ 

มติท่ีประชุม  รับหลกัการใหย้กเลิกการจดักิจกรรมออกไปก่อน 
 

4.7 การสนับสนุนกจิกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมชาวฉะเชิงเทรา 
ดร.จิตรกร  เผด็จศึก  (ประธาน) กล่าวว่าสมาคมชาวฉะเชิงเทราจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคม

ฉะเชิงเทราประจ าปี 2567ในวนัจนัทร์ท่ี 4 มีนาคม 2567 เวลา 12.30 น ณ สนามกอล์ฟ วินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ 
คลบัถนนสุวินทวงศ ์ซอย 15 หนองจอก กรุงเทพฯ ขอมติท่ีประชุม อนุมติัเงินสนบัสนุนการจดักิจกรรม 100,000 บาท 
เพราะท่ีผ่านมา หอการคา้จดักิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ ทางสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ช่วยสนับสนุนเร่ืองทีมและเร่ือง
สปอนเซอร์หอการคา้ทุกปี  

มติท่ีประชุม  อนุมติัเงินสนบัสนุนการจดักิจกรรม 100,000 บาท 
 

วาระที 5 เร่ืองหารือการพฒันาและแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีอ าเภอท่าตะเกยีบ 
5.1 การพฒันาด้านเกษตรกรรมในพื้นท่ีอ าเภอท่าตะเกยีบ 

      5.1.1  การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ดร.จิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า การแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นองค์กร

เอกชน ท่ีอยากจะช่วยเหลือเกษตรกรคนในพื้นท่ีอ าเภอสนามชัยท่ีมีปัญหาเก่ียวกับเร่ืองภยัแลง้ใครมีปัญหาอะไร 
น ามาเสนอในท่ีประชุมวนัน้ีได้ จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาให้กับจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกัน วนัน่ีทางหัวหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการหอการค้า ได้มาจัดประชุมท่ีอ าเภอสนามชัย  ทางเราอยากจะมาฟัง ปัญหา และ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ จะได ้น าปัญหาต่างๆไปเสนอในการประชุมกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผมเป็นประธานหอ
กลุ่มภาคตะวนัออก ส่ิงท่ีอยากจะท าคือการช่วยแก้ปัญหาเร่ืองน ้ าและความยากจนของประชาชน ถ้าเรามีน ้ าใช้ท่ี
เพียงพอ เราก็จะปลูกพืชผกั ขายได ้ชาวบา้นก็จะมีรายได้ มีอาชีพ เราจะมาช่วยกนัส่งเสริมการท าเกษตรแบบยัง่ยืน 
การจดัประชุมสัญจรในคร้ังน้ีเราอยากจะมาช่วยแกไ้ขปัญหาให้ชาวบา้นอ าเภอสนามชัยในเร่ืองปัญหาเร่ืองน ้ าเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีมีปัญหาเร่ืองน ้ าขาดแคลน ให้ทาง อบต. หรือทางก านนัผูใ้หญ่บา้น เขียนโครงการ มาน าเสนอ
กบัทางจงัหวดัและทางหอการคา้จะช่วยผลกัดนัใหอี้กแรง 

 

5.1.2 การแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุก   
ดร.จิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าการแกปั้ญหาระหว่าง คน กบัช้างป่า ในเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าตะเกียบ 

ซ่ึงมีปัญหาชา้งเขา้ท าลายพืชไร่ของเกษตรกรอยู่เป็นประจ า ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม สร้างความ
เดือนร้อนทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนท่ีท ามาหากินและพกัอาศยัในพื้นท่ีมานาน  การจดัตั้งกองทุนอนุรักษ์
ชา้งป่า พิทกัษป์ระชาชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขึ้นมา เพื่อแกไ้ขปัญหาชา้งป่าบุกรุก  มีแนวทางการบริหารจดัการเก่ียวกบั
ชา้งป่า เช่น การปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้ า แหล่งอาหาร โป่งเทียม ส าหรับช้างป่า การสร้างส่ิงกีดขวางชา้งป่า การสร้าง
พื้นท่ีควบคุมชา้งป่า การควบคุมประชากรชา้งป่า การช่วยเหลือรักษาช้างป่าท่ีป่วยหรือไดรั้บบาดเจ็บ การเคล่ือนยา้ย
ชา้งป่าท่ีมีพฤติกรรมดุร้าย การติดตามเฝ้าระวงัและผลกัดนัชา้งป่า การพฒันาและใชเ้ทคโนโลยีในการเฝ้าระวงัและ
แจง้เตือนภยัชา้งป่า และการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัชา้งป่า เป็นตน้   เพื่อคุม้ครอง ช่วยเหลือเยียวยา ผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก
ชา้งป่า ทั้งการเสียชีวิต การไดรั้บบาดเจ็บ พืชผลทางการเกษตร ท่ีอยู่อาศยั ส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ หรือทรัพยสิ์น
ใดๆ ไดรั้บความเสียหายจากชา้งป่า 
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5.1.3 การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  
ดร.จิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า โครงการเมืองเกษตรแปรรูปของจงัหวดัฉะเชิงเทรา   การแปรรูป

เส้นก๋วยเต๋ียวจากกลว้ยน ้าวา้ การแปลรูปผลไมเ้ป็นไวร์ผลไม ้ เราจะท าแปรรูปกลว้ยน ้าวา้ท าเป็นเส้นก๋วยเต๋ียว ลองชิม
แลว้อร่อยมาก มีทั้งไวน์เมล่อน สาโท ขายใหใ้นราคาท่ีถูกไม่แพงแลว้ก็สามารถเอาไปท าก าไรไดทุ้กคน แลว้จะมีการ
วางขายต่อไป  เร่ืองของนิคมแปรรูปสินคา้เกษตร  ตอนน้ีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีฉะเชิงเทรา ขยายกวา้งเกือบถึง
สนามชัยเขตแลว้ เพราะฉะนั้นแลว้แต่ละพื้นท่ีน่าจะมีการท าเป็นนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา้เกษตร ได้ท าขอ
งบประมาณท าโรงเชือดววัไปแลว้ 1 ท่ี ต่อไปก็จะมีแกะแลว้ก็จะมีผลิตภณัฑอ่ื์นๆตามมาเร่ือย โครงการต่างๆ อาจจะ
ชา้นิดหน่ึง เพราะว่าเราท าโครงการเยอะมาก แต่โครงการต่างๆนั้น เป็นตน้แบบ ให้ส่วนราชการนั้นไดน้ าไปปฏิบติั
และสามารถท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกรไดจ้ริง หอการคา้ไดมี้การผลกัดนัการสร้างนิคมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ
การส่งเสริมศูนยรั์บรองคุณภาพสินคา้เกษตรแปรรูป ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

5.1.4 การส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง  
ดร.จิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ให้ปลูกทุเรียน เพราะทุเรียน เป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง พื้นท่ีอ าเภอ

ท่าตะเกียบมีพื้นประมาณ 3,000 กว่าไร่ ถา้น ามาปลูกทุเรียน จะไดมู้ลค่ามหาศาล และตอ้งมีการแปรรูป มีการพฒันา
ต่อยอดใหผ้ลผลิตมีมูลค่าท่ีสูงขึ้น 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

5.1.5 การพฒันาด้านอ่ืนๆ 
ดร.จิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าจากการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศในฤดูร้อนท่ีร้อนมากกว่าปกติ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาค เศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ การประมง และ
เศรษฐกิจทัว่ไป เช่น การ ท่องเท่ียว อุตสาหกรรมขนส่ง ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การขาดแคลนน ้ า การเกิดโรคในสัตว ์คุณภาพน ้ า และน ้ าในดินเปล่ียนแปลง มีไฟป่าเพิ่มขึ้นในหลาย
จงัหวดั ส่งผลต่อคุณภาพอากาศ และผลกระทบดา้นสังคม เช่น สุขภาพอนามยั ความขดัแยง้ในการจดัการน ้ าและ 
คุณภาพชีวิตท่ีลดลง เป็นตน้ ส าหรับประเทศไทยผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้โดยตรงคือ ชาวนาและเกษตรกรท่ี
เคยเพาะปลูกพืช ฤดูแลง้ อ าเภอสนามชยัเขต อ าเภอท่าตะเกียบมีตน้ก าเนิดน ้ าแม่น ้ าบางปะกงเราควรจะแกไ้ขปัญหาได ้เรามี
อ่างเก็บน ้ ามีเขื่อน มีการส่งท่อระบบท่อล าประปา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็น EEC  เป็น Smart city เรามีงบประมาณในการจดัการ
โครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ท าเกษตรกรรม แต่ตอ้งมีการเขียนโครงการเพื่อท าเร่ืองของงบประมาณของจงัหวดั
อยากจะเสนอทางเทศบาลให้ของบการสนบัสนุนท่อน ้ า(HDPE) จาก อบจ.เพื่อส่งน ้าใหแ้ก่เกษตรกรท่ีประสบภยัแลง้ 
โดยท่ี อบจ.ให้การสนับสนุนท่ออย่างเดียว ส่วนการด าเนินการเช่ือมท่อและการวางท่อ ให้เทศบาลเป็นผูด้  าเนินการ 
เทศบาลสามารถตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าด าเนินการวางท่อน ้า เช่น ค่าเช่ือมท่อ ค่าขดุดิน ฝังกลบท่อ ฯลฯ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

5.2 การส่งเสริมพฒันาด้านปศุสัตว์ในพื้นท่ีอ าเภอท่าตะเกยีบ  
5.2.1 โครงการส่งเสริมการเลีย้งแพะ-แกะ 
ดร.จิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการเล้ียงแพะแกะเน้ือ ส่งเสริมอาชีพและรายได ้ใน

พื้นท่ีโครงการพชัรสุธาคชานุรักษ์  เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสมดุลระหว่างคนกบัช้างป่าในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
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ช้างป่าจากการส ารวจความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ีพบว่ามีความสนใจการเล้ียงแพะแกะเน้ือ  เน่ืองจากมีความ
ต้องการทางการตลาดท่ีชัดเจนโดยด าเนินการในพื้นท่ีโครงการภัทรสุธาคาชานุรักษ์พื้นท่ี  เพื่อเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมดา้นการเกษตรสามารถสร้างรายไดแ้ละสร้างความมัน่คงใหก้บัเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัชา้งป่า  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

5.2.2 การส่งเสริมพฒันาด้านอ่ืนๆ  
ดร.จิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ตอ้งมีการส่งเสริม เร่ืองการตลาดในการจ าหน่ายแพะ-แกะ ท่ีเล้ียงไว ้

เวลาท่ีออกลูกมาเป็นจ านวนมาก  และส่งเสริมการแปรรูปเร่ืองเน้ือแพะ-แกะ  ให้มูลค่าเพิ่มขึ้น จะสร้างอาชีพและ
รายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรในพื้นท่ี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

5.3 การส่งเสริมพฒันาด้านการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ าเภอท่าตะเกยีบ 
       5.3.1 โครงการทุ่งซาฟารีระบบสกายวอร์ค พฒันาสู่ป่านันทนาการ  

ดร.จิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า โครงการทุ่งซาฟารีระบบสกายวอร์ค พฒันาสู่ป่านันทนาการ การ
พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของจงัหวดัฉะเชิงเทรา สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ชุมชน ไดเ้ขา้ไปส ารวจพื้นท่ี
กบัผูน้ าทอ้งถ่ิน ประสานกบักรมป่าไม ้และ กรมอุทยานแห่งชาติ ส ารวจพื้นท่ี เพื่อผลกัดนัโครงการต่อไป  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ 6 ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพ่ือน าเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ดร.จิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เสนอโครงการ ต่างๆ เขา้สู่ กกร. เพื่อ
น าเสนอสู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา เร่ืองท่ีเสนอมีดงัน้ี  

เร่ืองเพ่ือติดตาม 
-โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอร์ค 
-การปรับปรุงไฟทางแสงสวา่งตามถนน ทช.-ทล. 
-การเฝ้าระวงัน ้าเสียจากครัวเรือนท่ีปล่อยลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ 
-การปรับปรุงสายไฟฟ้า สายโทรศพัท ์และสายเคเบิลใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 
-การส่งเสริมการเดินทางดว้ยรถไฟ 
-มาตรการกูภ้ยัผูป้ระสบอุบติัเหตุจากรถไฟฟ้า (EV) 
-แนวทางการพฒันาพื้นท่ีบริเวณหนา้วดัโสธรวรารามวรวิหาร ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการจราจร  
  ความปลอดภยั และระบบสาธารณูปโภค 
-การจดัจราจรวนัเวยร์อบโรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อความสะดวกในการสัญจรและลดการเกิดอุบติัเหตุ 
-การระดมความตอ้งการจดัผงัเมืองรวมฉะเชิงเทรา เพื่อการพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
-ส่งเสริมการก าจดัขยะตั้งแต่ตน้ทาง สู่ Zero waste Zero Landfill 
-การจดัตั้งสภาการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เร่ืองเสนอใหม่ 
-แนวทางการป้องกนัการกระโดดสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ ขา้มแม่น ้าบางปะกง เพื่อป้องกนัการสูญเสียชีวิต 
  ของประชาชน 
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-มาตรการท าท่อระบายน ้าดี-น ้าเสีย ของหมู่บา้นจดัสรร 
-การจดังานแสดงสินคา้ของดีเมืองแปดร้ิว 
-การจดักิจกรรมถนนคนเดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
-พิจารณาปรับเปรียบสถาปัตยกรรมบริเวณแยกวงเวียนหนา้วดัโสธรวรารามวรวิหาร 
มติท่ีประชุม  รับทราบ   

 
วาระที่ 7 เร่ืองแจ้งเพ่ือพจิารณา โดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร (ประธาน YEC) กล่าวว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC มีเร่ืองแจง้ให้ทราบ 2 เร่ือง 
1. ในวนัพฤหัสบดีท่ี 11 มกราคม 2567    จดักิจกรรม YEC EV CAMPING 2024 (กิจกรรมน าร่อง) ขบวนรถไฟฟ้าได้
แวะเท่ียววดัพระธาตุวาโย อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 2. ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ร่วมจดังาน Coffee Fest "8 Riew Feel แฟ Coffee & Friends" จดัขึ้นระหว่างวนัท่ี 2- 4 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 11.00 - 
20.00 น. พิธีเปิดงานในวนัศุกร์ท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2567 เวลา 14.30 น.ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา ต าบล
หนา้เมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ   
 ดร.จิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวขอบคุณนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทา่ตะเกียบ  ท่ีใหใ้ชส้ถานท่ีหอ้ง
ประชุมและทีมงาน ท่ีช่วยดูแลเร่ืองอาหารวา่ง และการจดัสถานท่ีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ประชาสัมพนัธ์ เร่ืองขอเชิญชวนสมคัรสมาชิกหอการคา้ฯ สมคัร
สมาชิกวิสามญั ค่าบ ารุง 300 บาท/ปี หรือสมาชิกสามญั ค่าบ ารุงสมาชิก 2,000 บาท สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย ดงัน้ี 
และขอเชิญชวนผูท่ี้สนใจ อยากสมคัรสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ติดต่อทางส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
โทร 089-8316933 092-2607553  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ปิดประชุม เวลา  17.00 น. 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม   
(นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม)  

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

นายพรชัย ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 
นางน ้าฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ท่ีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
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